



รายงานผลการปฏิบัติราชการ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง





ออกตรวจสถานที่ ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

วันที่ 12 ก.พ.2567 เวลาประมาณ 09.00 น. ตม.จว.สกลนคร โดย พ.ต.ท. รัฐนริศร บัวแก้ว สว.ตม.จว.สกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปราม ออกตรวจสถานที่ที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 เทศบาลสกลนคร ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จว.สกลนคร

ผลการปฏิบัติ - ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าหากพบเบาะแสหรือมีคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนครทันที





ตรวจสถานประกอบการ สถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ และการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

วันที่ 10 ก.พ.2567 เวลาประมาณ 19.45 น. ตม.จว.สกลนครโดย พ.ต.ท.รัฐนริศร บัวแก้ว สว.ตม.จว.สกลนคร มอบหมายให้ ร.ต.อ.ยศยະนัย ภูจอมแก้ว รอง สว.ตม.สกลนคร พร้อมชุดสืบสวนปราบปรามออกตรวจสถานบริการ X-Ray พื้นที่เสี่ยง/คนต่างด้าวกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ การจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ เพื่อป้องกันการกระทำผิด ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.เมืองสกลนคร จว.สกลนคร

ผลการปฏิบัติ - ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด





สุ่มตรวจเยี่ยมคนต่างด้าว

วันที่ 14 ก.พ.2567 เวลาประมาณ 14.40 น.ตม.จว.สกลนคร โดย พ.ต.ท.รัฐนริศร บัวแก้ว สว.ตม.จว.สกลนคร มอบหมายให้ ร.ต.อ.ยศยະนัย ภูจอมแก้ว รอง สว.ตม.สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปราม ออกตรวจเยี่ยมเยียนคนต่างด้าว ราย MRS.AYE.NAN.อายุ 45 ปี สัญชาติ เมียนมา ได้พบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์การ แจ้งที่พักอาศัย ของคนต่างด้าว ตาม ม.37,ม.38 ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

ผลการปฏิบัติ - ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด





สถิติงานบริการคนเข้าเมือง

ลำดับ	สถิติรายการ	จำนวน (ราย)
1	การขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว	351
2	การขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (NON-LA)	133
3	การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (RE-ENTRY PERMIT)	112
4	การแจ้งอยู่เกิน 90 วัน	899
5	การรับแจ้งข้อมูลผู้เข้าพักอาศัย	454





สุ่มตรวจการยื่นคำขอยุ่ต่อในราชอาณาจักร

วันที่ 16 ก.พ.2567 เวลาประมาณ 16.24 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท. รัฐนริศร บัวแก้ว สว.ตม.จว.สกลนคร มอบหมายให้ ร.ต.อ.ยศยະนัย ภูจอมแก้ว รอง สว.ตม.จว.สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนฯ สุ่มตรวจการยื่นขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรของครต่างด้าว ด้วยเหตุผลสามมีไทย ราย MRS.SCHOEN CHRISTA อายุ 65 ปี สัญชาติเยอรมัน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 220 หมู่ 5 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จว.สกลนคร

ผลการปฏิบัติ - ตรวจพบว่าเป็นไปตามเงื่อนไขจริง





สำรวจจัดทำข้อมูลท้องถิ่น

วันที่ 23 ก.พ.2567 เวลาประมาณ 20.40 น. ตม.จว.สกลนคร โดย พ.ต.ท. รัฐนริศร บัวแก้ว สว.ตม.จว.สกลนคร มอบหมายให้ ร.ต.อ.ยศยະนัย ภูจอมแก้ว รอง สว.ตม.สกลนคร พร้อมชุดสืบสวนปราบปราม ออกสำรวจข้อมูลท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ อ.เมืองสกลนคร จว.สกลนคร สำรวจข้อมูลคนต่างด้าวเพื่อจัดทำข้อมูลท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบต่อไป





ประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA)

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.67 เวลา 15.00 น. ตม.จว.สกลนคร ได้ประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี พ.ต.ท. รัฐนริศร บัวแก้ว สว.ตม.จว.สกลนคร เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนายทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน

